



“ไม่กล้าเข้า เขาก่งกว่าเรา”

ปานทิ ปิหน “คุณชัย โสภณพนิช” ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ. กรุงเทพประกันภัย จะปรากฏตัวให้บรรดาสื่อต่างๆ ได้เข้าไปทำข่าวอย่างใกล้ชิดแทบจะเรียกว่าเป็นแหล่งข่าวที่จับตัวได้ยากคนหนึ่งเลยทีเดียว

พอประสบโอกาสเหมาะเจาะ ได้ถูกขยับเปิดตัวแถลงข่าวผลดำเนินงานครึ่งปี จึงเป็นโอกาสที่สื่อต่างๆจะได้เข้าไปสัมผัสตัวอย่างใกล้ชิดจะซักถามเรื่องไหน คุณชัยก็มักตอบได้หมดไม่เกี่ยง ทั้งในรอบ และนอกรอบ...

หากยังไม่หนำใจ กลัวจะทำข้อมูลตกหล่น โดยเฉพาะตัวเลขต่างๆ “คุณชัย” ก็จัดเอาโพยขึ้นมาเขียนบนกระดาน พร้อมกับอธิบายไปด้วยยังกะครูบาอาจารย์เลยทีเดียว เล่นเอาสื่อสาวน้อย สาวใหญ่อดไม่ได้ที่จะอมยิ้มซ้ำๆ ไปกับท่วงท่าและบุคลิกที่น่ารักของ “คุณชัย”...

จะถามจะได้เรื่องกรุงเทพประกันภัย เรื่องตลาดหุ้น เรื่องการลงทุนในตลาดหุ้น ก็ตอบได้ชัดเจนแจ่มแจ้ง ไม่เหลือไว้ให้ติดค้างคาใจ พอจบในรอบ หากจะถามนอกรอบแบบประชิดตัว “คุณชัย” ก็ตอบได้ไม่อั้นตอบแบบไม่มีปิดบังเสียด้วย

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายหุ้นในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์กว่า 3-4 พันล้าน เพื่อเข้าไปซื้อหุ้นในโรงพยาบาลพิษณุเวช ที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งคิดยังไม่จบคืนัก และที่เข้าไปซื้อก็เพราะไม่ต้องการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ แต่ต้องการเข้าไปลงทุนและบริหารเองทั้งหมด จากโรงพยาบาลที่มีอยู่แล้วในต่างจังหวัด

งานนี้ “คุณชัย” หวังผลหลายชั้น ไม่ใช่แค่คนเจ็บ คนป่วยในต่างจังหวัดเท่านั้น แต่มองไปถึงคนป่วยที่เป็นคนต่างด้าวในประเทศไทย ทั้งคนพม่า คนเขมร และคนลาว ที่มีโอกาสใช้บริการในโรงพยาบาลท้องถิ่นด้วย ถึงขนาดข้ามฝั่งจากเวียงจันทน์ มาใช้บริการโรงพยาบาลในอุดรธานีเลยทีเดียว...

ทั้งหมดนี้ “คุณชัย” เล่นเหมาเอาว่า ต่อไปถ้าการบริการฉุกเฉินในโรงพยาบาลท้องถิ่นไม่สามารถทำได้ ก็สามารถนำคนเจ็บเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่กรุงเทพ ประกันภัยถือหุ้นอยู่ได้ด้วย

หรือแม้แต่ การเตรียมออกไปลงทุนโน่นเลย ประเทศมองโกเลีย ก็ทำเอาสื่อสาวๆ ตาโตตื่นตะลึง มีแต่เห็นไปลงทุนในประเทศแถบอาเซียนกันคึกคัก แต่ใจน “คุณชัย” เล่นแอบหลบไปเปิดตลาดทะเลจีนเขียว

จนมาถึงบางอ้อ... “ก็ลูกค้าของเราจากมองโกเลียบินมารักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เยอะมาก เพราะโรงพยาบาลในจีน เครื่องมือไม่พร้อม คนที่นั่นจึงนิยมบินไปรักษาที่ย่างกุ้งบ้าง ไปสิงคโปร์บ้าง ในประเทศไทยด้วย จากนั้นเราก็เริ่มต้นศึกษา ก็พบว่าที่นั่นก็มีโรงพยาบาลอยู่แล้ว เราก็อยากเข้าไปร่วมทุน ถ้าไปก็ต้องชวนพรรคพวกไปร่วมลงทุนด้วย” คุณชัย อธิบายอย่างกระตือรือร้น เพราะติดพูดไทยไม่ค่อยจะขัดอยู่แล้ว...

ถามกันไม่หยุดหย่อนเสียที สุดท้าย ผึ้งพ้อารสาวสวยก็ต้องเชิญไปทานข้าว กระทั่งมาถึงที่โต๊ะ ก็มีสื่อสาวๆ นั่งรออยู่เต็มโต๊ะ หวังจะซักถามกันแบบมาราธอนไม่ให้เสียโอกาสกันเลยทีเดียว

จากนั้นก็ถูกยิงคำถามตรงไปที่การลงทุนในอาเซียน ก่อนจะเปิด AEC เพราะธุรกิจฝั่งกรุงเทพประกันภัย มีชื่อเรื่องนี้อยู่แล้ว

“เราเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซีย ตั้ง 25 ปีแล้ว ในเขมรก็เข้าไปแล้ว 12 ปีแล้ว ก็เข้าไปนานแล้ว ส่วนในเวียดนามเราเคยเข้าไปลงทุน แต่ก็ต้องขายหุ้นคืน เพราะโอกาสยาก” ...คุณชัย อธิบายไปก็กินไปด้วย อย่างสบายอารมณ์ ไม่มีหงุดหงิดแม้แต่บ่อย

จนมาถึง ประเทศพม่า “ ถ้าเป็นบริษัท



ชัย โสภณพนิช

จดทะเบียนในประเทศไทย โอกาสจะเข้าไปได้งานเป็นไปได้อยาก แต่ถ้าจะเข้าไปจดทะเบียนบ้านเขา เขาก็ตั้งกำแพงไว้สูง ต้องมีเงินกองทุนสูงถึง 50 ล้านเหรียญ ตอนนี้ก็ยังไม่มีการไป แต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาส...คุณชัยเล่าไปกินไปอย่างชิลๆ...

จนมาถึง ประเทศสุดท้าย มาเลเซีย และสิงคโปร์ น่าสนใจมั๊ยคะ?... คุณชัยยื่นหน้ามาตอบ ทันควัน สองประเทศนี้ เขาก้าวหน้ากว่าเรามาก ...“ไม่กล้าเข้า เพราะเขาก่งกว่าเรา”... “แต่ถ้าเราเข้าไปในประเทศที่ไม่เก่ง เราก็จะเข้าไปช่วยเสริมให้เขาได้”...

ระหว่างที่คุณชัย ยังคงตอบคำถามสื่อระหว่างอาหารเที่ยง สื่อต่างๆ ต่างก็ทยอยแยกย้ายกลับ จะเหลือก็แต่ “คุณชัย” ที่ยังคงรอตอบคำถามสื่อคนสุดท้าย...

แหม...เป็นผู้บริหารที่ทั้งเก่ง ใจบุญ และน่ารักขนาดนี้ แทบไม่น่าเชื่อว่า คุณชัยก็ช่างอ่อนโยน และถ่อมตัวเป็นที่สุดอีกด้วย จึงไม่น่าแปลกใจที่สื่อต่างๆ มักจะชื่นชมทุกครั้งที่ได้เจอตัวเป็นๆ ของ “คุณชัย”...

